

Số: 282/QĐ-CTHADS

Sơn La, ngày 9 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của các cơ quan THADS tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH SƠN LA

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La; Quyết định số 2882/QĐ-BTP ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La;

Căn cứ Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Căn cứ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Tổng cục THADS (qua VP - để b/c);
- TT tỉnh ủy Sơn La (để b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để b/c);
- TT Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để t/h);
- Trang Thông tin điện tử THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hải



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Ban hành theo Quyết định số 282/QĐ-CTHADS ngày 09 tháng 7 năm 2021
của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025,

Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành và của địa phương, Cục Thi hành án dân sự (*sau đây viết tắt là THADS*) tỉnh xây dựng Chương trình hành động của các cơ quan THADS tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được xác định trong Chương trình hành động; phân công rõ trách nhiệm; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, theo phương châm "*chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100*".

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS hàng năm do Tổng cục THADS giao; xây dựng Hệ thống THADS ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

II. Yêu cầu

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và của các cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm phát huy năng lực, tính chủ động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân toàn ngành trong việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực tiễn của ngành và của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả.

Quá trình tổ chức thực hiện phải cụ thể, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và các huyện ủy nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn công tác của ngành, xây dựng ngành THADS vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

B. MỤC TIÊU

I. Mục tiêu tổng quát

Các cơ quan THADS tỉnh Sơn La quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương châm: “*Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển*”, trọng tâm là nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa công tác THADS phát triển bền vững lên tầm cao mới.

II. Một số chỉ tiêu cơ bản

1. Phấn đấu 100% các văn bản, nghị quyết được quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đến 100% công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh.

Phấn đấu 100% công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh nắm vững các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ công tác.

2. Phấn đấu 100% công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh chấp hành nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phấn đấu 100% các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện tốt Nghị Trung ương 4 (*khóa XII*); kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

3. Phấn đấu 100% các cơ quan THADS trong tỉnh rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc. Phấn đấu 100% các cơ quan THADS trong tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động toàn khóa và chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

4. Phấn đấu 100% các cấp ủy được củng cố, kiện toàn về tổ chức khi có biến động về nhân sự.

5. Hằng năm phấn đấu 100% công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 90% đơn vị trực thuộc và 90% công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

C. CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Cụ thể hóa thực hiện 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Chương trình 1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ và Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cho đội ngũ công chức, người lao động nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về chủ trương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu quan điểm và định hướng cơ bản trong chiến lược cải cách Tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XIICN; xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong việc học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

1.2. Căn cứ vào các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và chương trình, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của các cơ quan THADS trong tỉnh, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị với các giải pháp cụ thể, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương.

1.3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất lối sống, tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện “*Chuẩn mực đạo đức chấp hành viên*”; thực hiện Đề án văn hóa công vụ ban hành theo Quyết định số

1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội; củng cố đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác THADS.

1.4. Duy trì thường xuyên việc tổ chức cho đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phổ biến, học tập các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý cấp trên, các chủ trương giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của cấp ủy, chính quyền địa phương tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quán triệt, phổ biến nghị quyết đại hội Đảng các cấp tới cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh nắm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của chương trình, qua đó cụ thể hoá nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công của cá nhân, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2.2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; quản lý của thủ trưởng các đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong cơ quan.

2.3. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; truyền đạt nghị quyết theo hướng gắn với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

II. Chương trình 2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng các cơ quan THADS trong tỉnh vững mạnh toàn diện

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW (*khóa XII*) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07 - KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan THADS trong tỉnh theo quy định của Luật THADS năm 2008 (*sửa đổi, bổ sung năm 2014*), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS bảo đảm cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, tinh gọn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 và Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 (*ban hành theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh*).

1.2. Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế hoạt động khác trong các cơ quan THADS tỉnh. Nghiên cứu cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm thực hiện tốt các quy định về trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật. Nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong hoạt động của các cơ quan THADS ở địa phương.

1.3. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ công chức lãnh đạo từ tỉnh đến các huyện, thành phố; bảo đảm cơ chế quản lý tập trung, thống nhất của cơ quan quản lý cấp trên; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan THADS. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, các tổ công tác của ngành.

1.4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương, bộ, ngành xem xét bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan THADS trong tỉnh.

1.5. Tích cực tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, UBND cấp huyện củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS hai cấp nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS tại địa phương.

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan THADS tỉnh.

1.6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan ở địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan THADS, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia vào hoạt động THADS ở địa phương.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 (*ban hành kèm theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh*); Kế hoạch số 77/KH-UB ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU; Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống THADS năm 2021 ban hành theo Quyết định số 263/QĐ-TCTHADS ngày 26/3/2021 của Tổng cục THADS.

2.2. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xây dựng phương án, mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan THADS ở địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác THADS nói chung, công tác củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan THADS nói riêng.

2.3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong việc nghiên cứu cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, trong các hoạt động của các cơ quan THADS trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Đề án và Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2021 ban hành theo Quyết định số 380/QĐ-TCTHADS ngày 10/5/2021 của Tổng cục THADS.

III. Chương trình 3. Nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt của đội ngũ công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (*ban hành theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh*); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm phê duyệt theo Quyết định số 1162/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 và Quyết định số 1787/QĐ-BTP ngày 21/8/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1162/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp; Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS, Thông tư số 08/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2017/TT-BTP tiến hành tổng rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ công chức làm công tác THADS trong toàn tỉnh.

1.2. Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá đội ngũ công chức, chủ động xây dựng phương án biên chế, công tác tỉnh gián biên chế; cơ cấu công chức lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; chi cục THADS các huyện, thành phố.

1.3. Xem xét, đánh giá công chức; thực hiện quy trình, đề xuất nhân sự bổ nhiệm công chức vào ngạch thư ký thi hành án, thi tuyển và bổ nhiệm chấp hành viên, thẩm tra viên theo quy định tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

1.4. Thực hiện tốt các quy trình về quản lý, sử dụng công chức theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện đủ số chỉ tiêu biên chế hàng năm được Bộ Tư pháp giao; kịp thời bổ sung biên chế công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch và thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, công chức lãnh đạo đến địa bàn trọng điểm nhằm tập trung, ưu tiên cho công tác THADS.

1.5. Xây dựng, thực hiện phương án, kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, đào tạo lại công chức hàng năm; từng bước nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, ngạch công chức. Khuyến khích, động viên công chức tích cực, tự giác tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; rèn luyện kỹ năng, sử dụng thành thạo máy vi tính, phấn đấu đến năm 2025: 100% công chức có trình độ đại học đều được bồi dưỡng kiến thức QLNN

ngạch chuyên viên, 15% công chức được đào tạo trình độ cao cấp lý luận, 100% công chức sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn.

1.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức, xử lý nghiêm minh các trường hợp tiêu cực trong công tác THADS.

1.7. Bảo đảm và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác THADS.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng, đào tạo và quy hoạch công chức theo quy định về phân cấp quản lý công chức.

2.2. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại công chức, tinh giản các trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2.3. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; phát huy tính chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

IV. Chương trình 4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hàng năm và cả nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục thực hiện Luật THADS năm 2008 (*sửa đổi, bổ sung năm 2014*), triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2020/QH14 ngày 27/11/2020 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 85/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS và Nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS, theo dõi THAHC; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU; Công văn số 285-CV/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác THADS; Công văn số 587/UBND-VP ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2021 và Đề án về bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 (*ban hành kèm theo Kết luận số 91-KL/TU ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh*); các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Kết thúc kế hoạch công tác năm trước, các cơ quan THADS tỉnh chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác; ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong công tác THADS, Tổng cục THADS quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho các cơ quan THADS địa phương, hoàn thiện dự thảo kế hoạch công tác năm, xin ý kiến Ủy ban nhân dân cùng cấp, trình Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh thẩm định, cho ý kiến; kịp thời hoàn thiện và ban hành Kế hoạch công tác năm của các cơ quan THADS tỉnh; kịp thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các chi cục trực thuộc và chấp hành viên thuộc Cục, nhằm tạo cơ sở pháp lý và phát huy tính chủ động của các đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch công tác, phân đầu đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.

1.3. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phân loại án, bảo đảm chính xác, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật.

1.4. Tăng cường công tác xác minh, đôn đốc và tổ chức thi hành án, nhất các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, xác định rõ nguyên nhân thi hành chưa có kết quả, đề ra các giải pháp giải quyết dứt điểm. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, trường hợp cần thiết cương quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành các việc có điều kiện thi hành án. Đối với những vụ việc lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp và Cục THADS tỉnh. Đối với việc chưa có điều kiện thi hành tổ chức xác minh định kỳ, ra quyết định việc chưa có điều kiện theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra trường hợp chậm xác minh, xác minh không chính xác điều kiện thi hành án, trong quá trình giải quyết nếu phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành, phải tổ chức thi hành ngay nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

1.5. Xác minh, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đủ điều kiện theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân các cấp, tuyên truyền pháp luật về THADS, tạm thu án phí, tiền phạt, các khoản bồi thường khác do thân nhân người phải thi hành án tự nguyện nộp ngay tại phiên tòa. Phối hợp với các trại giam, trại tạm giam của cơ quan Công an xác minh, trả lại tài sản, giấy tờ; tuyên truyền pháp luật về THADS và tổ chức thi hành án trong các đợt xét miễn, giảm và đặc xá cho các đối tượng đang chấp hành án phạt tù.

1.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, những vụ việc phức tạp, nổi cộm.

1.7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 2108-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và sửa

đổi, bổ sung Quy định số 12-QĐ/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân theo lĩnh vực phụ trách đảm bảo người đứng đầu cơ quan thực hiện tiếp công dân định kỳ và tiếp đột xuất khi cần thiết. Phân công công chức thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, kịp thời giải đáp kiến nghị cho công dân.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc có khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng trình tự, thủ tục; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp, kéo dài. Phần đầu kết quả tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hằng năm đạt trên 97% (nếu có).

Triển khai thực hiện Đề án “*Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong Hệ thống THADS*”; Quy chế kiểm tra trong THADS ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục THADS; Kế hoạch kiểm tra công tác THADS hàng năm của Tổng cục THADS; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, tập trung đối với các chi cục có số lượng việc thi hành án lớn; kiểm tra đột xuất đối với các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Bám sát kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm của ngành, của địa phương, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị được giao quản lý, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị kết hợp với kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, người lao động. Khuyến khích động viên đội ngũ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo, tích cực và tận tụy trong công việc được giao. Đây là giải pháp chủ yếu và quyết định đến việc nâng cao hiệu quả của công tác THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

2.2. Tham gia công tác xây dựng pháp luật để hoàn thiện các quy định pháp luật về THADS, thi hành án hành chính được đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định pháp luật khác, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

Tổng hợp, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các ngành, các cấp tổ chức lấy ý kiến. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc, các bất cập về thể chế, về quy định pháp luật về THADS, thi hành án hành chính và các quy định pháp luật có liên quan đến THADS, thi hành án hành chính để kiến nghị, đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kịp thời triển khai đến công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh các luật mới và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo công chức nghiên cứu kỹ các luật và văn bản quy phạm pháp luật về THADS, thi hành án hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực về THADS, thi hành án hành chính để vận dụng và thực hiện.

Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ các tổ công tác phụ trách địa bàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị cơ sở. Thực hiện nghiêm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ THADS trong nội bộ ngành THADS ban hành theo Quyết định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014 của Tổng cục THADS, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị cơ sở.

2.3. Tham mưu, đề xuất, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp về các giải pháp tổ chức THADS, theo dõi THAHC ở địa phương. Chú trọng phối hợp với các ngành có liên quan, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Quán triệt, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án “*Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022*”; Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 36-QĐ/TU ngày 03/12/2010 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; tạo sự chuyển biến mọi mặt trong nhận thức, hành động của công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh, từ đó vận dụng vào nhiệm vụ công tác; tích cực vận động, thuyết phục các bên đương sự thỏa thuận, tự nguyện thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án.

2.4. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về THADS, thi hành án hành chính, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững, thực chất, phấn đấu hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết các việc thi hành án đồng thời đảm bảo đúng quy trình, thủ tục thi hành án theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng cục THADS. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2.5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

V. Chương trình 5. Nâng cao hiệu quả đầu tư, trang bị cơ sở vật chất; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí hoạt động; từng bước xây dựng các cơ quan THADS hoạt động chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược cải cách Tư pháp

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 526/QĐ-TCTHADS ngày 08/7/2020 của Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thực hiện thu chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản trị hành chính; phối hợp với các đơn vị tư vấn, đơn đốc bảo đảm tiến độ công trình trụ sở làm việc của Chi cục THADS huyện Vân Hồ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung triển khai các bước để đầu tư xây dựng cơ bản công trình trụ sở làm việc, kho vật chứng của Chi cục THADS huyện Thuận Châu theo thông báo vốn đầu tư của Tổng cục THADS. Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị khác khi được phê duyệt.

1.2. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 về cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, kinh phí đi công tác còn lại và tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành thu, chi ngân sách của cơ quan THADS ở địa phương theo đúng quy định, thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách hoạt động thường xuyên, kinh phí các chương trình mục tiêu và các dự án được phê duyệt. Nhằm phục vụ tốt hoạt động của cơ quan, đơn vị, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho công chức, người lao động.

1.3. Chấp hành nghiêm chế độ kế toán nghiệp vụ THADS theo quy định tại Thông tư số 78/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS; quản lý, sử dụng các loại biên lai thu tiền thi hành án theo đúng quy định; thực hiện việc thu nộp, quyết toán hàng tháng các khoản thu nộp ngân sách với các cơ quan Thuế. Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn phí thi hành án trích lại cơ quan, đơn vị theo chế độ và nguồn điều hoà phí thi hành án của Tổng cục THADS.

1.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, đơn vị. Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác chuyên môn.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính ngân sách, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ quản lý tài chính

ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án cho các cơ quan THADS trong tỉnh.

2.2. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo điều hành ngân sách của cơ quan Cục THADS tỉnh, tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ kế toán - tài chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán nghiệp vụ THADS cho các chi cục THADS cấp huyện theo phân cấp của Bộ Tư pháp. Thực hiện Đề án “*Đầu tư xây dựng hệ thống kho vật chứng các cơ quan Thi hành án dân sự*” ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-TCTHADS ngày 26/4/2021 của Tổng cục THADS khi được đầu tư xây dựng.

2.3. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về tài chính ngân sách và chế độ kế toán nghiệp vụ THADS theo đúng quy định, phục tốt cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên.

2.4. Thực hiện tốt Quy chế công khai tài chính ban hành theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS trong tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan và đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh.

2.5. Phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong việc tham gia quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.

Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò trong việc vận động đoàn viên, hội viên thực thi công vụ, thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn; tham mưu chủ trương, chính sách và các văn bản có chất lượng. Nắm bắt tình hình, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động phản ánh đến cơ quan, cấp có thẩm quyền.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình này, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị; trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, trách nhiệm của từng cá nhân, thời gian thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện về Cục THADS tỉnh để tổng hợp báo cáo chung.

2. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung Chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện trong các cơ quan THADS tỉnh.

3. Giao Văn phòng - Cục THADS tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của các cơ quan THADS trong tỉnh./.